

ข่าวสด

Khao Sod
Circulation: 950,000
Ad Rate: 1,500

Section: First Section/หน้าแรก

วันที่: ศุกร์ 16 พฤษภาคม 2557

ปีที่: 24

ฉบับที่: 8570

หน้า: 1 (ซ้าย), 10, 11

Col.Inch: 264.76 Ad Value: 397,140

PRValue (x3): 1,191,420

คลิป: สีสี่

หัวข้อข่าว: นายฯเฉพาะกิจอีกมุขสว.เลี้ยงบาลีใช้'ม.7'พท.เอาผิดสุรชัยมือบ.เทือกบุกทอ.ล้มเวทีก...

แขน เพื่อแสดงสัญลักษณ์อย่างชัดเจน อีกทั้งยังตรวจครยานพาหนะและกันแสงเหล็ก

รายงานข่าวแจ้งว่า กองทัพอากาศเตรียมรับมือกรณีเกิดเหตุฉุกเฉิน โดยเมื่อเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายเข้ามาพร้อมแล้วจะเปิดทางเข้าทุกจุดเพื่อป้องกันการบุกเข้ามาภายใน รวมทั้งมีเจ้าหน้าที่สารวัตรทหารอากาศ (สท.ทอ.) เจ้าหน้าที่อากาศโยธิน (อโย.) และหน่วยตรวจสอบเก็บกู้วัตถุระเบิด (อีโอบี) ของกองทัพอากาศ ประจำทุกจุดและมีหน่วยข่าวกรองติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

นิวัฒน์ธำรง-พงศ์เทพ-ชัยเกษมพร้อม

เมื่อเวลา 09.00 น. นายฯชงก์ นุดราววงศ์ เลขานุการกตด. เดินทางมาถึง ตามด้วย กตด. ทั้ง 5 คน นำโดยนายสุภชัย สมเจริญ ประธานกตด. นายสมชัย ศรีสุทธิยากร กตด. ด้านกิจการบริหารงานเลือกตั้ง นายบุญส่ง น้อยโสภณ กตด. ด้านสืบสวนสอบสวน นายประวิช รัตนเพียร กตด. ด้านกิจการการมีส่วนร่วม นายธีรวัฒน์ ชีโรจน์วิทย์ กตด. กิจการพรรคการเมือง

ขณะที่ฝั่งรัฐบาลประกอบด้วย นายนิวัฒน์ธำรง พร้อมนายพงศ์เทพ นายสุรพันธุ์ นายนชัยเกษม นิตสิริ ปฏิบัติหน้าที่ รมว. ยุติธรรม นายวรานพ รัตนากร ปฏิบัติหน้าที่ รมต.ประจำสำนักนายฯฯ และ รมช.เกษตรและสหกรณ์ นายเสริมศักดิ์ พงษ์พานิช ปฏิบัติหน้าที่รมช.ศึกษาธิการ พล.ท.ภราดร พัฒนถาบุตร ที่ปรึกษาฯฯฯ ฝ่ายข้าราชการประจำ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว ผบ.ตร. เดินทางมาถึง โดยทั้งสองฝ่ายพูดคุยกันก่อนมีการหารืออย่างเป็นทางการ

เวลา 10.00 น. การประชุมระหว่าง กตด.กับรัฐบาลเริ่มขึ้น โดยร่วมกันพิจารณาการดำเนินการเลือกตั้งที่ กตด.ได้ตั้งประเด็นไว้ว่า นายนิวัฒน์ธำรง ในฐานะปฏิบัติหน้าที่แทนนายฯฯ มีอำนาจในการรักษาการร่างพ.ร.ฎ. กำหนดวันเลือกตั้งส.ส.เป็นการทั่วไปและเป็นผู้มีอำนาจปลดเกล้าฯ และรับสนองพระบรมราชโองการร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าวหรือไม่ รวมทั้งประเด็นว่าร่างพ.ร.ฎ.ดังกล่าว กตด.จะให้มีการบรรจุถ้อยคำว่าหากมีเหตุจำเป็นฉุกเฉินให้รัฐบาลออกพ.ร.ฎ. เลื่อนวันเลือกตั้งได้หรือไม่

ล้ม-มือบ.บุกป่วนรมต.หนึ่กระเจิง

ขณะเดียวกันกลุ่มผู้ชุมนุมกปปส. นำโดยนายสาทิตย์ วงศ์หนองเตย นายถาวร เสนเนียม นายชุมพล จุลใส นายพุทธพงษ์ ภูณณกันต์ นายสกลสิทธิ์ ภัททิยกุล และนายณัฐพล ทิปสุวรรณ ได้นำมวลชนเคลื่อนขบวนรถกว่า 20 คัน ออกจากเวทีหน้าองค์การสหประชาชาติ มาติดตามการประชมหารีระหว่าง กตด.กับรัฐบาล ที่หอประชุมโดยในเวลา 10.30 น. กปปส.เคลื่อนมาถึงและปราศรัยว่า กปปส.มาอย่างเป็นทางการเพื่อขอคุยกับรัฐบาลและกตด. โดยมีการปราศรัยประณามรัฐบาลจากเหตุชิงการัด กปปส.เมื่อคืนวันที่ 14 พ.ค. และขอพบกับนายนิวัฒน์ธำรง รวมทั้งขอให้ผู้บัญชาการเหตุการณ์ออกมาพบกับแกนนำ โดยบริเวณประตูทางเข้าออกหอประชุมกานตรัตน์ มีเจ้าหน้าที่ของอากาศโยธิน 2 กองร้อยและตำรวจชุดควบคุมฝูงชนอีก 2 กองร้อยตั้งกำลังปิดทางเข้าออก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า การหารือของรัฐบาลกับ กตด.ดำเนินการไปได้ประมาณ 20 นาที การประชุมต้องยุติลง หลัง กปปส.บุกเข้ามาในเกือบทุกช่องทาง บางจุดใช้รถ 6 ล้อดันประตูเข้ามา บางประตูที่ใช้มวลชนผลักดันเข้ามา โดยมวลชน กปปส.ส่วนใหญ่เข้ามาทางด้านหลังฝั่งโรงเรียนพุทธนิเวศธรรมาลัย และเข้าถึงตัวห้องเบญจมาศ ซึ่งติดกับหอประชุมกานตรัตน์ ทำให้รัฐบาลและ กตด.ต้องออกจากห้อง โดยใช้เส้นทางออก ด้านหลัง เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยพาตัวนายนิวัฒน์ธำรง นายพงศ์เทพ นายชัยเกษม นายเสริมศักดิ์ พล.ท.ภราดร นายอำพน กิตติอำพน เลขานุการกรม. ลงทางด้านหลังอาคารหอประชุมกานตรัตน์ ทะลุด้านหลังเข้าได้ห้องเบญจมาศ และหลบออกทางด้านหลังของ กองทัพอากาศ โดยนายนิวัฒน์ธำรง ขึ้นรถไฟล็กป้ายแดง อ 8249 กรุงเทพมหานครออกไป รายงานแจ้งว่าเจ้าหน้าที่พานายนิวัฒน์ธำรงเข้ามายังเซฟเฮาส์ ส่วนรัฐมนตรีคนอื่นๆทยอยเข้ามาซึ่งล้วนกบฏกระหวงกลาโหม สักพัก จึงเดินทางกลับออกไป

'เทือก'เข้ามาตรวจกัน-หาตัวรมต.

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า หลังมือบ. กปปส. เข้ามาภายในห้องประชุมกานตรัตน์ โดยแกนนำรัฐบาลและ กตด.หลบออกไปได้นั้น ยังมี

บุคคลสำคัญที่ตกค้างภายใน ได้แก่ นายฯชงก์ และนายวิม รุ่งวัฒนะจินดา โดยหลบอยู่ด้านหลังห้องเบญจมาศ

นายฯชงก์เผยว่า ที่ประชุมอยู่ระหว่างการพูดคุยถึงการเลื่อนวันเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. ออกไป แต่ยังไม่ทันได้ข้อสรุปก็มีรายงานว่า กลุ่ม กปปส.บุกเข้ามา ที่ประชุมทั้ง 2 ฝ่ายจึงเห็นร่วมกันให้ยุติการหารือครั้งนี้ไปก่อนแล้ว ค่อยนัดหารือกันใหม่ แต่ต้องดูสถานการณ์ โดยเฉพาะความปลอดภัยต่างๆ

ด้านนายสมชัย ศรีสุทธิยากร กตด. กล่าวว่า การประชุมยังไม่ได้หารือถึงรายละเอียด เพราะเริ่มประชุมได้ไม่นานก็มีการแจ้งว่าผู้ชุมนุมเข้ามาในพื้นที่ หน่วยงานด้านความมั่นคงจึงแนะนำว่าควรยุติการประชุมก่อน ซึ่งนายนิวัฒน์ธำรงก็เห็นด้วย จากนั้นตัวแทนฝ่ายรัฐบาลและ กตด.ก็ออกจากที่ประชุม โดยยังไม่ได้นัดประชุมครั้งต่อไป ทั้งนี้รัฐบาลเสนอว่าหากเหตุการณ์เป็นเช่นนี้ต่อไปคงประชุมผ่านวิดีโอคอนเฟอเรนซ์ แต่คนเห็นว่าเนื้อหาการพูดคุยมีรายละเอียดมาก ดังนั้น ควรประชุมหารือกันต่อหน้ามากกว่า แต่ยังไม่มีความชัดเจน ซึ่งการที่ต้องยุติการประชุมในวันนี้ทำให้การเลือกตั้งวันที่ 20 ก.ค. ต้องเลื่อนออกไปตามเงื่อนไขกรอบเวลาที่กำหนดไว้แต่เดิม

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า ผู้ชุมนุมจำนวนหนึ่งเข้ามาถึงด้านหน้าหอประชุมกานตรัตน์ พร้อมด้วยรถขยายเสียงและต่อรองว่าจะขอเข้ามาในห้องประชุมด้วย แต่เจ้าหน้าที่ทหารได้ยืนยันว่าในห้องประชุมไม่มีใครแล้ว ซึ่งเป็นช่วงเดียวกับที่นายสุเทพ เทือกสุบรรณ เลขานุการ กปปส. เดินทางมาถึงหอประชุมและได้เข้าไปตรวจสอบในห้อง

นำมวลชนไปพบกตด.-หารีบ่าย 2

จากนั้นนายสุเทพนำมวลชนนั่งพักบริเวณอาหารกลางวัน บริเวณสนามหญ้า ด้านหน้าหอประชุม โดยมีการ์ด กปปส. กระจายตัวโดยรอบหอประชุมและบริเวณเส้นทางเข้าออก เพื่อดูแลความปลอดภัยแก่นำและมวลชนที่บางส่วนเตรียมตัวทยอยออกจากพื้นที่กลับไปยังเวทีชุมนุม โดยขอตรวจสอบรถยนต์ของสื่อมวลชนและผู้เดินทางออกจากหอประชุม